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Sólrún Júlía Kjerúlf 

Helgi Gíslason sveitastjóri 

 
 
Hækkun og rukkun sorpgjalda fyrir sumarhús 

Sorpgjald fyrir hvert heimili hækkaður um 50% sem gera kr. 21.000 á hvert heimili,  sumarhús og 
heimili án ábúðar kr. 15.000. 

 

Brynjar Darri hefur tekið að sér að setja inn upplýsingar um sorp og uppfæra sorphirðudagatalið á 
heimasíðu sveitarfélagsins. 

 

Umhverfisnefnd samþykkir vinnu Agnesar Bráar Birgisdóttur við loftslagsstefnu sveitarfélagsins. 
Áætlaður tímafjöldi 30-50 tímar og verð 550-940 þúsund. 

 

Á vef sambandsins er talað um að urðun dýrahræja eigi ekki að falla undir kostnað sveitafélagsins. 

Hins vegar ber sveitarfélögum engin skylda til að annast söfnunina eða taka þátt í rekstri 
móttöku- og söfnunarstöðva fyrir dýraleifar. Lögin gera heldur enga kröfu um að slíkar 
stöðvar séu til staðar í hverju sveitarfélagi. Enn fremur er ljóst að sveitarfélögum er beinlínis 
óheimilt að taka á sig kostnað vegna söfnunar, frágangs, flutnings, vinnslu, förgunar eða 
annarrar meðhöndlunar dýraleifa. Sveitarfélög geta eftir atvikum verið milliliðir hvað þetta 
varðar, en ber þá skylda til að koma kostnaðinum sem af því leiðir yfir á úrgangshafana, 
hvort sem um er að ræða búfjáreigendur, vinnslustöðvar eða aðra.Hins vegar ber 
stjórnvöldum á landsvísu að „sjá til þess að viðunandi kerfi sé til staðar. 

 

Fundi slitið 16:50 

Fundargerð rituð í tölvu eftir  

Róshildur Ingólfsdóttir 

 


